

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.21 อ่อนค่า หลังตัวเลขศก.สหรัฐดีกว่าคาด หนุนดอลลาร์แข็งค่า จับตาส่งออกไทย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.21 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.17 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2567 ของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาเมื่อคืนดีกว่าคาด ทำให้ตลาดกลับมาถือครองดอลลาร์กันมากขึ้น

ส่วนปัจจัยในประเทศรอดูการแถลงตัวเลขภาวะการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ และเงินทุนต่างประเทศ (Flow) จากการนำเข้าของหลังราคาในตลาดโลกร่วงลงมากกว่า 60 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ต่างชาติกลับมาลงทุนในตลาดพันธบัตรมากขึ้น

"บาทอ่อนค่าตามทิศทางตลาดโลก หลังตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด ระหว่างวันช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน เพราะมี Flow ทั้งสองข้าง" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.10 - 36.30 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.98 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 152.36 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.0853 ดอลลาร์/ยูโร เท่ากับเย็นวานนี้

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 36.163 บาท/ดอลลาร์

-ติดตามสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน มิ.ย.67 ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีทิศทางอย่างไร

-แอตต้าเสนอรัฐเคาะมาตรการจูงใจคู่รักต่างชาติ เลือกไทยจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน ซีป้าอินเดียห่มไม่อัน จับตางานวิวาห์ของคนไทยเจียบ ยอดจองเหลือ 1 ใน 3 ด้านมิราเคิลกรุ๊ป เดินหน้าปั้นธุรกิจโรงแรมกลางเมือง-สนามบิน

-ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวันนี้ (26 ก.ค.) ซึ่งเป็นการคงนโยบายการเงินติดต่อกันในการประชุมครั้งที่ 5 และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้

-รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (26 ก.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่นับรวมราคาอาหารสด ตะตะที่ระดับ 2.2% ในเดือนก.ค. 2567 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 2.1% ในเดือนมิ.ย.

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 235,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 237,000 ราย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2567 เมื่อวานนี้ (25 ก.ค.) โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.8% ในไตรมาสดังกล่าว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.1% หลังจากมีการขยายตัวเพียง 1.4% ในไตรมาส 1/2567

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (25 ก.ค.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากแข็งค่าในระหว่างวันจันทร์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐขยายตัวได้ดีเกินคาดในไตรมาส 2/2567

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (25 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากราคาทองคำพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้